

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tỉnh Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp, đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Thành công đó là sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã tập trung triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII hôm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh xin được chúc mừng 75 ông, bà vừa được cử tri tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chúc các vị đại biểu HĐND Tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại biểu của mình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Thực hiện các quy định của pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh, trong quá trình tham gia tổ chức cuộc bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tổ chức tốt các hội nghị cử tri ở nơi công tác và nơi cư trú để nhận xét, biểu thị sự tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp và mạn đàm tiêu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên tại các khu dân cư với hàng chục ngàn cử tri tham gia. Riêng đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh đã phối hợp tổ chức 21 cuộc tiếp xúc, với trên 4.000 cử tri tham gia để các ứng cử viên thực hiện vận động bầu cử. Tại các hội nghị, với tinh thần dân chủ, tâm huyết và xây dựng, cử tri trong tỉnh đã bày tỏ 54 lượt ý kiến phát biểu gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và đề nghị đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Cùng với việc đóng góp ý kiến cho những người ứng cử, cử tri và Nhân dân trong tỉnh cũng có nhiều ý kiến, kiến nghị đối với Trung ương và tỉnh Quảng Ninh cần quan tâm trong nhiệm kỳ khóa mới.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân toàn tỉnh trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau: